



เดินหน้าประกันภัยนาข้าว

หลังจากลุ่มมาหลายรอบ ในที่สุดยุทธศาสตร์สำคัญระดับชาติในเรื่องการพัฒนาาระบบประกันภัยพืชผล โดยเริ่มจากข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 ก็ได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในเรื่องปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็จะเป็นการลดภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลในการเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน กล่าวคือเป็นตัวกลางในการขายและดูแลผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้เอาประกันกับบริษัทผู้รับประกันภัยเอกชนซึ่งนำโดยสมาคมประกันวินาศภัย ภายใต้ 8 บริษัทภาคีที่ร่วมโครงการคือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

สำหรับเบี้ยประกันภัยที่สมาคมประกันวินาศภัยเสนออยู่ที่ 129.47 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) แต่เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรัฐบาลจึงกำหนดให้เกษตรกรรับภาระอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 60 บาท/ไร่

และรัฐเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันหรือจ่ายแทนให้ 69.47 บาท/ไร่ ซึ่งความเสียหายจากการทำประกันภัยพืชผลนี้จะมีคุ้มครองเฉพาะกรณีเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บและอัคคีภัยเท่านั้น ไม่รวมภัยจากโรคระบาดและศัตรูพืช นอกจากนี้ยังแบ่งการคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายตามระยะเวลาการเพาะปลูกเป็น 2 ระยะคือ 60 วันแรก นับจากวันเริ่มเพาะปลูกจำนวน 606 บาทต่อไร่ และวันที่ 61 ขึ้นไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวจำนวน 1,400 บาทต่อไร่

สรุปสาระสำคัญของโครงการก็คือ หากเกิดความเสียหายจากปัญหาภัยธรรมชาติข้างต้นเกษตรกรจะได้รับการชดเชยจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแรก รัฐบาลยังคงจ่ายชดเชยให้ไร่ละ 606 บาท ส่วนที่สองคือการชดเชยจากบริษัทประกันภัยเกิดความเสียหายซึ่งรวมรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับจาก 2 ส่วนเป็นเงินประมาณไร่ละ 1,212-2,006 บาท

ลักษณะ วจนาวันวิษ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกว่า ธ.ก.ส. พร้อมเปิดขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 54 นี้ สำหรับพื้นที่เพาะปลูกทุกภาค ยกเว้นภาคใต้จะเริ่มวันที่ 1 - 31 ส.ค. 54 และเนื่องจากปีนี้ปีแห่งการขอบคุณและดูแลลูกค้า.. คุณลักษณะเฉลี่ยถือโอกาสลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยปกติที่เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมเปิดช่องทางที่ทองสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการในช่วง 2 เดือนแรกนี้ โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายสมทบเงินค่าเบี้ยประกันให้อีกไร่ละ 10 บาท เหลือเพียงไร่ละ 50 บาทเท่านั้น...เฮ้อ!! เกษตรกรทราบข่าวแล้วรีบไปที่ ธ.ก.ส.ด่วน

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●